

những gia đình liệt sĩ, thì dù thuộc loại chiếm hữu quá nhiều ruộng đất, trâu bò như đã quy định trên đây, cũng không vận động những gia đình đó chỉ nhận đền bù một phần ruộng đất, trâu bò. Ngoài ra đối với những gia đình có công với cách mạng và kháng chiến, bị quy sai thuộc loại chiếm hữu quá nhiều, nếu hiện nay sinh hoạt khá, thì có thể vận động chỉ nhận đền bù một phần ruộng đất, trâu bò.

Chủ trương đền bù về ruộng đất và trâu bò nói trên chỉ áp dụng ở những vùng đã cải cách ruộng đất ở miền xuôi, còn đối với những vùng miền núi mới qua giảm tô, thì sẽ có chủ trương sau.

c) Đối với những người là *nông dân lao động*, là *thợ thủ công* hoặc *nhân dân lao động khác*, trong giảm tô hay cải cách ruộng đất rõ ràng bị quy sai là phản động, hoặc bị nghi oan là giữ quỹ phản động, do đó đã bị tịch thu, trưng thu ruộng đất, trâu bò, hoặc tuy không bị tịch thu, trưng thu những tài sản đó, nhưng vì bị truy quỹ phản động mà đã phải bán ruộng đất, trâu bò để nộp quỹ đó cho nông dân, nay cần vận động nông dân đền bù cho họ về ruộng đất, trâu bò như những người bị quy sai thành phần. Phần ruộng đất, trâu bò còn thiếu, nông dân không thể đền bù được thì Chính phủ sẽ giúp đỡ đền bù như những người nông dân lao động bị quy sai thành phần.

d) Đối với phú nông bị quy sai lên địa chủ, sau khi đã vận động nông dân thương lượng đền bù cho họ một phần thuộc về 4 thứ tài sản chính để làm ăn sinh sống, phần ruộng đất, trâu bò còn thiếu thì vận động họ hiến.

Thông tư này chỉ mới phổ biến đến cán bộ xã, còn việc phổ biến và tuyên truyền rộng rãi ra ngoài nhân dân sẽ có kế hoạch hướng dẫn sau.

Hà nội ngày 11 tháng 9 năm 1957.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHAN KẾ TOẠI

NGHỊ ĐỊNH số 418 — TTg ngày 11-9-1957
đặt Vụ Trao đổi văn hóa với các nước
ngoài trực thuộc Bộ Văn hóa.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 185-TTg ngày 3-5-1957 đặt Vụ Trao đổi văn hóa với các nước ngoài trực thuộc Thủ tướng phủ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. — Vụ Trao đổi văn hóa với các nước ngoài trước thuộc Thủ tướng phủ (Văn phòng Văn giáo), nay đặt trực thuộc Bộ Văn hóa.

Điều 2. — Các ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Chủ nhiệm Văn phòng văn giáo Thủ tướng phủ và ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Hà nội ngày 11 tháng 9 năm 1957

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHAN KẾ TOẠI

CHỈ THỊ số 427 — TTg ngày 16-9-1957
về việc ra sức đẩy mạnh sản xuất
phòng chống đói ở vùng rẻo cao, chuẩn
bị tổng kết kinh nghiệm sản xuất và
xây dựng tổ đổi công ở miền núi

Theo báo cáo của các khu, tỉnh thì do hạn hán nghiêm trọng, nên ở vùng rẻo cao lúa sớm bị nghẹn đồng, lúa trúa sau bị khô héo, có nơi bị chết đến 50, 60% như Lạng sơn, Phú thọ, Hòa bình, Thái nguyên, v.v... Hoa màu nhất là ngô cũng bị thiệt hại nặng, như ngô dổi ở Con cường (Nghệ an), ngô ruộng ở Lạng sơn, v.v... Ngoài ra nơi nào cũng có nạn thú rừng, sâu, chuột, châu chấu phá hoại mùa màng.

Tình hình trên làm cho đời sống của nhân dân gặp khó khăn và có thể ảnh hưởng đến tình hình chính trị. Nhưng sự lãnh đạo của các cấp còn yếu chỉ đạo thiếu cụ thể, ít chú ý giải quyết khó khăn của đồng bào, ít xuống tận xã để hướng dẫn đôn đốc.

Nhiệm vụ trước mắt là phải ra sức đẩy mạnh sản xuất phòng và chống đói cho đồng bào miền núi, đặc biệt là đồng bào vùng rẻo cao. Cụ thể là:

— Vận động trồng màu mau ăn, nhất là ngô, khoai ở những nương chưa trúa được hoặc ở những rẫy đã thu hoạch, rẫy mà lúa hay hoa màu đã bị hỏng.

— Đẩy mạnh làm cỏ, vun xới những ruộng, nương, lúa hoặc màu, tận dụng mọi nguồn phân bón để đảm bảo năng suất.

— Đi đôi với việc vận động sản xuất, hướng dẫn đồng bào lấy làm thổ sản và tổ chức thu mua kịp thời để giải quyết đời sống trước mắt, nhưng phải có kế hoạch thích hợp, tránh tình trạng sao lãng sản xuất.